

opusdei.org

# **Đức Giáo hoàng Phanxico bổ nhiệm Đức Ông Fernando Ocáriz là tân Đức Giám Chức của Opus Dei**

Tối nay, Đức Giáo hoàng Phanxico đã bổ nhiệm Đức Ông Fernando Ocáriz Braña là Đức Giám Chức của Opus Dei. Đức Thánh Cha đã xác nhận kết quả của Hội nghị bầu cử lần thứ ba của Giáo đoàn trong cùng một ngày.

24-01-2017

Với việc bổ nhiệm này, Đức Ông Fernando Ocariz, người hiện nay giữ chức vụ Phó

Đức Giám Chức của Opus Dei, đã trở thành người kế vị thứ ba của Thánh Josemaria trong vai trò người đứng đầu giáo đoàn, sau khi Đức Ông Javier Echevarría đã qua đời vào ngày 12 tháng 12 vừa qua.

Đức Ông Fernando Ocariz sinh tại Paris vào ngày 27 tháng 10 năm 1944, trong một gia đình người Tây Ban Nha bị lưu lạc đến Pháp bởi cuộc Nội Chiến (1936-1939). Ngài là người trẻ nhất trong số 8 người con.

Ngài tốt nghiệp Đại học Barcelona chuyên ngành Khoa học Vật lý vào năm 1966. Ngài nhận bằng cử nhân Thần học của Đại học Giáo hoàng

Lateranô vào năm 1969 và một bằng tiến sĩ Thần học của Đại học Navarre vào năm 1971, cũng là năm ngài được thụ phong linh mục. Trong những năm đầu của sứ vụ linh mục, ngài đặc biệt tham gia công việc mục vụ dành cho giới trẻ và các sinh viên đại học.

Ngài là tư vấn viên của Bộ Giáo lý Đức tin (kể từ năm 1986), cũng như các bộ phận khác của Giáo triều Roma: như Bộ Giáo sĩ (từ năm 2003) và Hội đồng Giáo hoàng đặc trách Quảng bá Việc Tân Phúc âm hóa (kể từ năm 2011). Ngài là thành viên của Học viện Giáo hoàng về Thần học từ năm 1989. Trong những năm 80, ngài là một trong số các giáo sư sáng lập Đại học Giáo hoàng Thánh Giá (Roma), nơi ngài từng là một giảng viên chính thức (giờ là giảng viên *đanh dự*) của Khoa Thần học Căn bản.

Trong các ấn phẩm về thần học của ngài, những cuốn sách về Kitô học đặc biệt đáng chú ý, như cuốn *The Mystery of Jesus Christ: a Christology and Soteriology Textbook* và *Hijos de Dios en Cristo. Introducción a una teología de la participación sobrenatural*. Các tác phẩm của ngài bàn luận sâu rộng những chủ đề về thần học và triết học, như cuốn *Amar con obras: a Dios y a los hombres and Naturaleza, gracia y gloria*, với lời mở đầu được viết bởi Đức Hồng y Ratzinger. Năm 2013, bài phỏng vấn phổ quát của Rafael Serrano với ngài được xuất bản với tựa đề *Sobre Dios, la Iglesia y el mundo*. Ngài cũng xuất bản hai tác phẩm về triết học: *El marxismo: teoría y práctica de una revolución* và *Voltaire: tratado sobre la tolerancia*. Bên cạnh đó, ngài còn là đồng tác giả của một vài chuyên khảo, cũng như nhiều bài báo về thần học và triết học.

Kể từ năm 1994, ngài đảm nhận chức vụ Tổng Đại diện của Opus Dei, và năm 2014 ngài được bổ nhiệm làm Phó Đức Giám Chức của Giáo đoàn. Trong 22 năm qua, ngài đã đồng hành cùng Đức Giám Chức trước đây, Đức Ông Javier Echevarría, trong các chuyến thăm mục vụ của ngài đến hơn 70 quốc gia. Trong những năm 60, khi còn là một sinh viên thần học, ngài đã sống ở Roma bên cạnh Thánh Josemaría, Đấng Sáng lập Opus Dei. Khi còn trẻ, ngài rất thích tennis, bộ môn thể thao ngài vẫn tiếp tục chơi.

Trong những ngày tới, vị tân Đức Giám Chức sẽ đề xuất việc bổ nhiệm các đại diện của ngài trước các tham dự viên của Hội nghị, cũng như các thành viên mới của hội đồng cố vấn sẽ hỗ trợ ngài trong suốt 8 năm tới.

Hình ảnh của Đức Ông Fernando Ocariz:

<https://www.flickr.com/photos/opus-dei/sets/72157675890611113>

Tìm hiểu thêm về hội nghị bầu cử tại:

<https://opusdei.org/en/section/elective-congress-2017/>

.....

pdf | document generated  
automatically from <https://opusdei.org/vi-vn/article/duc-giao-hoang-phanxico-bo-nhiem-duc-ong-fernando-ocariz-latan-giam-quan-cua-opus-dei/>  
(15-04-2025)